



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)  
(ฉบับที่ 34)

---

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 33) และตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพิ่มเติมสำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษาเริ่มดำเนินการเปิดสถานที่ทำการในระยะที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่บุคลากร และนักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ ดังนี้

1. ให้เปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งที่ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์พัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุญาตให้บุคคลเข้าพื้นที่เฉพาะผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานหรือได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย การสาธารณสุข การดูแลงานระบบและสาธารณูปโภค การติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา การปฏิบัติงานที่ส่วนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน กรณีมีความจำเป็นต้องใช้อาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเตรียมสำหรับจัดการเรียนการสอน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานหรือนักศึกษาเข้ามาในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล

รับผิดชอบ ทั้งนี้ จำนวนผู้ที่เข้าพื้นที่ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนบุคลากรหรือนักศึกษาที่สังกัดส่วนงานนั้น

บุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อน

3. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องได้รับวัคซีนที่ทางราชการกำหนดอย่างน้อยเข็มที่สองหรือวัคซีนชนิดอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองตามจำนวนที่กำหนดแล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือส่วนงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

4. การเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ต่อไป

5. การดำเนินการของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลศูนย์รังสิตพิจารณากำหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ตามควรแก่กรณี

6. ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย พิจารณากำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยการสับเปลี่ยนกันเข้ามาปฏิบัติงานหรือกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมหรือแตกต่างได้ตามควรแก่กรณี

7. ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)

อธิการบดี